

เกษตรกรผลิตลำไยนอกฤดู

สู่การแก้ไขปัญหาลำไยปีนี้

ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา การปลูกลำไยในประเทศชาวสวนลำไยประสบกับปัญหาต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลผลิตลำไยล้นตลาด ราคาลำไยตกต่ำและผลกระทบจากการทุจริตในโครงการแก้ไขปัญหาลำไยส่งผลถึงเกษตรกรชาวสวนลำไยโดยตรงและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนกันอย่างมาก

ถ้ามองย้อนหลังไปในอดีตเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้วมาได้เกิดเหตุสำคัญขึ้นในวงการเกษตรของชาวสวนลำไยในภาคเหนือเนื่องจากพบว่าสารโปแตสเซียมคลอไรด์ สามารถกระตุ้นชักนำให้ลำไยออกดอกได้ จากลำไยที่เคยออกผลผลิตปีเว้นปี ก็สามารถทำให้ลำไยออกผลผลิตติดต่อกันทุกปีได้ ถ้ามองในจุดของการให้ผลผลิตลำไยออกทุกปีได้นั้น ก็หมายความว่าเกษตรกรชาวสวนลำไยสามารถจำหน่ายลำไยได้เงินทุกปี แสดงว่าเป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนลำไยโดยตรง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกรได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ที่เป็นแหล่งเหมาะสมในการผลิตลำไยที่สำคัญได้มีการกระจายขยายพื้นที่การเพาะปลูก

ลำไยไปทั่ว ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนและทั่วประเทศในปัจจุบันนี้

เมื่อผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดคือตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคมและกันยายนของทุกปีนั้น แนนอนที่สุดเมื่อมีพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มขึ้น ผลผลิตลำไยที่ได้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน จนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวทำให้ผลผลิตลำไยล้นตลาด ราคาถูกและไม่คุ้มต้นทุน เกษตรกรขาดทุน เป็นหนี้

แต่ยังมีเกษตรกรของจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ บางรายได้ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตลำไยใหม่ โดยไม่ผลิตลำไยตามฤดูกาล แต่จะบังคับให้ผลผลิตลำไยออกนอกฤดูเพราะสามารถจำหน่ายได้ราคาดี ไม่มีปัญหาด้านตลาดและที่สำคัญสามารถส่งออกได้เพราะจากปี 2543 ประเทศไทยส่งออกลำไยนอกฤดู ปริมาณ 24,292 ตัน คิดเป็นมูลค่า 493 ล้านบาทและได้ส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในปี 2548 ที่ผ่านมาได้ส่งออกลำไยนอกฤดูไปแล้วในปริมาณ 64,142 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,029 ล้านบาท (ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อ 05/01/2006)

โครงการการผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพดีต้นทุนต่ำ ซึ่งมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสนับสนุนโดยการนำทีมงานโดยผศ.พาวิณ มะโนชัย และที่ผ่านมาก็ได้มีการกระจายแปลงสาธิตไปแล้วกว่า 10 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรใกล้เคียงสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้การผลิตลำไยนอกฤดูได้

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาลำไยในปี 2549 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาลำไยโดยเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนลำไยผลิตลำไยนอกฤดูกาลเพื่อกระจายผลผลิตให้ออกสู่ตลาดได้ตลอดทั้งปีเพราะสามารถจำหน่ายได้ราคาดีและแก้ไขปัญหาลำไยล้นตลาด

คุณหญิงสุดาวรัตน์ เกษุราพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาลำไยในปี 2549 นี้ ทางรัฐบาลจะไม่รับซื้อ ไม่รับจำนำ และแทรกแซงราคาลำไย แต่จะส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตลำไยนอกฤดู ทั้งนี้โดยมีพื้นที่เป้าหมายในปี 2549 จำนวน 50,000 ไร่และภายใน 3 ปีจะดำเนินงานการส่งเสริมการผลิตลำไยนอกฤดูให้ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 350,000 ไร่

สำหรับการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตลำไยนอกฤดูกาลนั้น ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ส่งออกและเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกันดำเนินงานในการวางแผนการบริหารและจัดการ การผลิตลำไยนอกฤดูแบบครบวงจร ตั้งแต่ขบวนการผลิต การดูแลรักษา การปรับปรุงคุณภาพ การเก็บเกี่ยวและการตลาด โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสนับสนุนงบประมาณและประสานงานกับผู้ส่งออกอย่างเต็มที่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จ.เชียงใหม่ โทร.053-221209

การผลิตลำไยนอกฤดูนั้น เกษตรกรต้องมีความรู้ในการบริหารและจัดการการผลิตลำไยตั้งแต่การเตรียมดิน การรดสาร การดูแลรักษา การให้ธาตุอาหาร การปรับปรุงคุณภาพ การวางแผนการผลิตและการตลาด เป็นต้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นมีเทคนิคเฉพาะตัว เกษตรกรที่สนใจการผลิตลำไยนอกฤดูสามารถติดต่อสอบถามรับการเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมทั้งเพิ่มทักษะความชำนาญและประสบการณ์ได้ที่สาขาไม่ผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร.053-873889-90 ใน

